

THÔNG BÁO

kết luận của đồng chí Phó hiệu trưởng phụ trách tại cuộc họp giao ban tháng 12 năm 2021

Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2021, tại cuộc họp giao ban tháng 12/2021, đồng chí Dũng Văn Duy - Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng phụ trách đã chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu; trưởng, phó các phòng, khoa; trưởng các đoàn thể.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng phụ trách đã kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học

Tham mưu Ban Giám hiệu việc cấp phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ các lớp đã hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Đảm bảo tiến độ tham mưu triển khai các lớp theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021.

Năm 2022, là năm kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 60 năm thành lập Trường Đảng Trần Phú - tiền thân của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận; do vậy, ngay từ đầu năm, Phòng tham mưu kế hoạch phát hành 03 Bản tin thông tin lý luận và thực tiễn của Trường để thiết thực chào mừng các sự kiện trên.

Từ năm 2022, Phòng tham mưu Ban Giám hiệu kế hoạch phát hành các Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn của Trường triển khai theo hướng phân công số lượng bài viết cụ thể cho các phòng, khoa.

2. Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

Tham mưu triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị viên chức - người lao động tổng kết công tác năm 2021 theo đúng tiến độ, chuẩn bị các công việc có liên quan để tổ chức Hội nghị theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến (các đồng chí là cán bộ chủ chốt tham dự trực tiếp tại Trường, viên chức, người lao động còn lại tham dự trực tuyến tại điểm cầu cá nhân qua phần mềm Teams).

Giúp Ban Giám hiệu trong công tác phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thi tuyển dụng đối với viên chức của Trường.

3. Các khoa chuyên môn

Đôn đốc giảng viên kê khai hoạt động giảng dạy, nghĩa vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế của giảng viên; triển khai thực hiện các đề tài khoa học cấp Trường năm 2022 do Khoa đảm nhận đúng tiến độ; thực hiện nghiêm túc việc thông qua giáo án của giảng viên đối với chương trình Trung cấp lý luận chính trị.

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu thông báo kết luận của đồng chí Dụng Văn Duy - Phó hiệu trưởng phụ trách tại cuộc họp giao ban tháng 12 năm 2021 để các phòng, khoa biết và triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu, (báo cáo)
- Các phòng, khoa, các đoàn thể,
- Lưu VT, TCHCTTTL.

T/L HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCHCTTTL

Nguyễn Khắc Nam Sơn